



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, บางกอกโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, พิมพ์ไทย, สำนักข่าวอิศรา, nationtv.) ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายกฯ เข้าเฝ้าถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์ พระราชทานกำลังใจและพระบรมราโชบาย "สละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม มีความสันติ-อดทน จะแก้ไขปัญหาคิด" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์จากรพ.กรุงเทพ เข้าเฝ้าฯ ถวายการตรวจพระสุขภาพ ผลการตรวจปกติ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง "กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ)" เพื่อช่วยเหลือรพ.และบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ประเด็นข่าวมาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, TNN, businessstoday, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, nationtv.,thaiPBS)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,220 ราย ใน 66 จังหวัด ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 26 ราย กลับบ้านได้เพิ่ม 119 ราย รวมยอดหายป่วยสะสม 793 ราย และยังรักษาอยู่ในรพ. 1,353 ราย สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย รายที่ 1 ชายไทย 28 ปี ทรพยาใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด มีอาการไอ ไข้ และพบออกซิเจนในเลือดลดลง รักษาพ.เอกชนวันที่ 4 มี.ค. และเสียชีวิตในวันนั้น รายที่ 2 ชายไทย 51 ปี เป็นเบาหวาน ความดันสูง ภาวะอ้วน แรกรับมีอาการไอ ปวดศีรษะ หาวสั้น ออกซิเจนในเลือดลดลง ปอดอักเสบรุนแรง รายที่ 3 หญิงไทย 59 ปี อาชีพแม่ค้า เป็นเบาหวาน ชอบเล่นการพนันหลายแห่งทำให้พบผู้คนจำนวนมาก ต้องขึ้นชม 11 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พังงา พิจิตร ระนอง สตูล สิงห์บุรี และอ่างทอง ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 51 ราย แบ่งเป็น กลุ่มแรก 25 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ที่ยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ กลุ่มที่สอง 19 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย ชาวต่างชาติ 1 ราย สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย อาชีพเสี่ยง 3 ราย และบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 13 ราย กลุ่มที่สาม 7 ราย อยู่ระหว่างรอการสอบสวนโรค พบในกทม.มากที่สุด 27 ราย ตัวเลขผู้ติดเชื้อร่วมบ้านเพิ่มสูงทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด เน้นเว้นระยะ งดกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สำนักข่าวไทย, workpointnews, newtv.)

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ระยะการฟักตัวของเชื้อโควิด-19 ประมาณ 5 วัน ความรุนแรงของโรคในผู้ติดเชื้อไม่เท่ากัน ไข้ระยะเวลารักษาไม่เท่ากัน การติดเชื้อขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ หายใจเอาเชื้อเข้าไปโดยตรง และผู้ป่วยไอจามแล้วเชื้อตกบริเวณผิวสัมผัส สำหรับพื้นผิวที่มีลักษณะแข็งและมีความมัน เชื้อจะอยู่ได้ 48 - 72 ชั่วโมง ส่วนวัสดุกล่องกระดาษหรือหนังสือ จะอยู่ได้นาน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้แต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกันทำให้ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกคน โดยร้อยละ 80 สามารถหายได้เอง ส่วนร้อยละ 15 อาการค่อนข้างหนัก ต้องได้รับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ การที่แพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ต้องหายดีและได้รับการรักษาอย่างน้อย 14 วัน ทั้งที่รพ.และรพ.สนาม หลังจากนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างเข้มข้น เช่นอยู่บ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย และกักกันตัวต่ออีก 14 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับไปอยู่ในชุมชน ทำให้เกิดความกังวล แพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้ อยากรู้ก็ดี แม้จะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่เนื่องจากจะมีการกลับมารวมตัวกันของคนเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมโรคให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนที่จะถึงช่วงของการเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย คาดการณ์ถึงวันที่ 15 เม.ย. 2563 ว่า เดือนนี้เป็นเดือนสำคัญของประเทศในการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการลดกิจกรรมทางสังคมที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เพื่อจะทำให้สถานการณ์ของการสะสม หรือการเกิดผู้ป่วยใหม่ลดน้อยลงให้มากที่สุด หากไม่มีมาตรการป้องกัน จะมีผู้ป่วยสะสมถึง 25,225 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อยากสื่อสารไปถึงครอบครัวที่จะดูแลผู้สูงอายุในช่วงเดือนเม.ย.ให้ปลอดภัย

ประเด็นข่าว

ต้องให้ผู้สูงอายุอยู่บ้าน ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร/หลังใช้ห้องน้ำ ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว แยกสำหรับอาหารและแยกของใช้ที่จำเป็น ผู้สูงอายุควรเว้นระยะห่างจากบุตรหลานและผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร และใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อสื่อสารกับบุตรหลาน เช่น โทรศัพท์และ line สำหรับกลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องออกมานอกบ้าน เมื่อกลับเข้าบ้านแล้ว ควรอาบน้ำก่อนออกมาพบปะบุคคลในบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์

-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่กับคนในประเทศไทยไปอีกนาน การป้องกันคือการสวมหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มบุคคล ส่วนพนักงานเก็บขยะควรปฏิบัติดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยป้องกันขณะทำงาน 2.สวมถุงมือยาง 3.ใช้ที่คีบ อย่าใช้มือจับโดยตรง 4.หลังทำงานเสร็จ ให้ล้างมือทุกครั้ง และ 5.เลิกงานกลับบ้าน ต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อนพบปะกับคนในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต ขอให้อย่าตีตรารังเกียจว่าคนกลับจากต่างประเทศต้องติดเชื้อโควิด-19 ให้เห็นใจผู้ที่ขอกลับประเทศบ้านเกิด ปฏิบัติกับคนเหล่านี้ด้วยความเมตตา และเมื่อผู้ป่วยหายแล้วควรให้เขาใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็น ทั้งเรื่องการทำงาน การดำรงชีวิตในชุมชนและสังคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, thebangkokinsight

-เสนอข่าว มูลนิธิแพทย์ชนบท จัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู้ภัยโรคอุบัติใหม่-โควิด2019 ระดมความช่วยเหลือแก่รพช.ทั่วประเทศ โดยบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิแพทย์ชนบท ธ.ไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี 340-201715-6

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่กำหนดจำนวนการติดเชื้อคือ ความรู้ความเข้าใจของประชาชน นอกจากนี้ รัฐต้องออกมาตรการที่เข้มและเหมาะกับอุปนิสัยของประชาชน ซึ่งหากประชาชนส่วนน้อยไม่มีระเบียบวินัย รัฐจะออกมาตรการเข้มข้น และกระทบต่อคนส่วนใหญ่

-นพ.พจน์ อินทลาภพร อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคโควิด-19 แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือนก็สงบ ซึ่งตอนนั้นมียารักษามาทันและได้ต่อเนื่องเรื่อย ๆ ทำให้เรารักษาได้ทัน แต่สถานการณ์ตอนนี้ยาที่มีไม่ใช่มาตรฐาน และทั่วโลกยังพยายามเอายาไปใช้ทำให้ยาไม่พอ ดังนั้น คาดการณ์ว่าโรคโควิด -19 อาจต้องใช้เวลายาวนานจนหลังปีใหม่ 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เสนอข่าว นพ.มณูญ ลิขิตวงษ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 บ่งบอกถึงความรวดเร็วของการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในแต่ละประเทศ นักวิทยาศาสตร์พยายามหาเหตุผลที่คนเอเชียป่วยและตายน้อยกว่าคนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ความแตกต่างอย่างหนึ่งคือ เด็กในเอเชียเกือบทุกประเทศได้รับวัคซีน BCG ตั้งแต่แรกเกิด ทำให้ขณะนั้นนักวิจัยในเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย เริ่มทดลองให้วัคซีน BCG ในกลุ่มเสี่ยง คนสูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อีกสาเหตุ อาจเป็นจากความแตกต่างทางกรรมพันธุ์ของคน หรือความแตกต่างของสายพันธุ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละประเทศ ซึ่งเงินให้ความสำคัญในการสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อไวรัสจากต่างประเทศเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่รอบที่ 2 แต่ไทยมีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศมาก และสูงสุดคือจากยุโรป เชื่อว่าเชื้อโควิด-19 จากอิตาลีรุนแรงกว่าเชื้อในเอเชีย ทำให้จำนวนคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนที่มีการตั้งคำถามเรื่องอัตราการเสียชีวิตและจำนวนผู้ติดเชื้อของคนไทยต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นตามหลังจำนวนผู้ติดเชื้อประมาณ 1 เดือน และในระยะเวลานั้นใกล้อัตราการเสียชีวิตของไทยจะเพิ่มสูงกว่านี้แน่นอน

ประเด็นข่าวมาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, บางกอกโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, INN, TNN, thestandard, สำนักข่าวไทย, workpointnews, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, nationtv.)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า นายกฯ ย้ำการบริหารจัดการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อยังคงใช้ระบบบริหารราชการแผ่นดินปกติ โดยบูรณาการผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ข้อสั่งการต่างๆ ของนายกฯ ต้องนำไปปฏิบัติและขับเคลื่อนโดยรองนายกฯ และรัฐมนตรีทุกคน นอกจากนี้ นายกฯ ได้กำกับดูแลการจัดทำแผนงานโครงการมาตรการ และแผนงานงบประมาณต่างๆ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณกลางที่อนุมัติไปแล้วอย่างใกล้ชิด ซึ่งงบประมาณรายจ่ายปี 2563 มีการปรับแผนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่วนงบประมาณกลาง ให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยืนยันยังไม่มีประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ขอให้คนไทยในต่างประเทศติดต่อสถานทูต เพื่อประสานข้อมูลกลับไทย โดยจะเปิดให้กลับได้วันละ 200 คน ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมจัดซื้อหน้ากาก N95 จากจีน 6 หมื่นชิ้น/วัน ให้บุคลากรแพทย์ใช้ แนะนำประชาชนก่อนซื้อมาบริจาคควรถาม รพ.ก่อน

ประเด็นข่าว

-ก.การพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่สวนลุมพินี-ห้วยลำโพง จัดที่พักสะอาด ปลอดภัย อาหารฟรี ช่วยคนไร้บ้านห่างไกลโควิด-19

-การประชุม ครม. วันนี้ (7เม.ย.) ก.การคลัง ธปท. และสำนักงานประมาณ จะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบชุดที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา เบื้องต้นวงเงินประมาณ 1.86 ล้านล้านบาท ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบ ทั้งในส่วนของภาคประชาชน ภาคการผลิต และภาคการเงิน

-กพท. ออกประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น. และออกแนวทางปฏิบัติลูกเรือและสภามบิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.นี้เป็นต้นไป

-ก.กลาโหม เตรียมรพ.สนาม และรพ.ค่ายทหารทั่วประเทศ ให้เป็นรพ.เฉพาะโรค รองรับผู้ป่วยอาการไม่หนักได้ 2,662 เตียง นอกจากนี้ยังจัดแยกผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ

-ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก จัดทำคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 ให้ผู้บังคับหน่วยนำไปปฏิบัติและนำไปแจกกำลังพล รวมถึงครอบครัวทุกค่ายทหาร ประกอบด้วย บทที่ 1 ตระหนักรู้ บทที่ 2 การป้องกันตนเอง บทที่ 3 วินัยทหารต้านโรคโควิด-19 บทที่ 4 การเตรียมตัวออกปฏิบัติการ บทที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และการทำความสะอาด และบทที่ 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกองทัพบก

-วาสลิ้น บริจาคเจลล้างมือ 100,000 ชิ้น แก่รพ.สังกัด สธ.

ประเด็นผลกระทบ

1.คนไทยกลับจากอินโดนีเซีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, bangkokbiznews)

-เสนอข่าว โฆษก ศบค. แถลงข่าวว่า วันที่ 6 เม.ย. จะมีเที่ยวบินมาจากอินโดนีเซีย ผู้โดยสาร 111 คน ลงที่สนามบินหาดใหญ่ เวลา 16.00 น. ได้เตรียมพร้อมรับคนไทยทั้งหมดไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางภาครัฐจัดให้ สสจ.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดในหาดใหญ่ ร่วมกับกับด่านตรวจคนเข้าเมือง หากผู้ที่เดินทางมาใช้จะถูกส่งตัวเข้ารพ. หากไม่มีไข้ต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ โดยใช้มาตรการนี้เป็นภาพรวมของทั้งประเทศ ทั้งนี้มีคนไทยที่กำลังพักรอเครื่องเพื่อกลับประเทศไทยที่ประเทศญี่ปุ่น 12 คน ประเทศเกาหลีใต้ 35 คน และประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 คน สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อให้เดินทางกลับในโอกาสต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบสคร.ที่ 12 จ.สงขลา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวัง คัดกรอง และดำเนินมาตรการเข้ม “ชาวไทยมุสลิม” กลับจากอินโดนีเซีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, INN)

-เสนอข่าว นพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยว่า จ.ยะลา คาดว่ามีประมาณ 7 คน จะเดินทางมาถึงยะลาประมาณ 18.00 น. เมื่อเข้ามาถึงจะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ส่วนที่พักจะอยู่ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน มีกำลังตำรวจ อส. ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, คมชัดลึก) เว็บไซต์ (sanook, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, TNN)

-เสนอข่าว คนไทยจากประเทศอินโดนีเซีย 76 คนพร้อมลูกเรือ 35 คน ถึงไทยแล้ว ผวจ.สงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่มารอรับ พร้อมตรวจเข้มโควิด-19 เบื้องต้นไม่พบผู้โดยสารเข้าชายติดเชื้อ หลังจากนั้นให้นำตัวไปสถานที่กักกันของแต่ละจังหวัด ดังนี้ จ.สงขลา 20 คน กักตัว ณ สนามกีฬาพาร์คค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.ยะลา 7 คน คัดกรองที่อาคารนิบง ศูนย์เยาวชนยะลา แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ที่จัดไว้แต่ ละอำเภอ จ.ปัตตานี 14 คน คัดกรองที่สนามกีฬาอบจ.ปัตตานี แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ที่จัดไว้ของแต่ ละอำเภอ จ.นราธิวาส 7 คน คัดกรองและกักตัวที่โรงเรียนแสงธรรม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.สตูล 26 คน คัดกรองและกักตัวที่วิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู ส่วนชาวเชียงรายและกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาด้วยจังหวัดละ 1 คน จะนำไปกักตัวร่วมกับ จ.สงขลา

2.มาตรฐานสถานที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 3

-เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์โพสต์ของหญิงสาวรายหนึ่ง เผยภาพสถานที่ที่ถูกกักตัว ในอบจ.สระแก้ว ระบุว่า น้องเดินทางข้ามแดนมาจากปอยเปต ประเทศกัมพูชา ถูกกักตัว 14 วัน พร้อมกับคนที่ข้ามมาอีก 38 คน ให้นอนห้องรวม ห้องน้ำรวม แยกแค่ชายหญิง มีสัมภาระสิ่งสกปรกกองรวมกัน ที่นอนเว้นระยะห่างแค่กระเบื้องแผ่นเดียว หากมีคนติดเชื้อเชื่อว่าจะติดต่อกันทั้งหมด ขณะที่บางส่วนถูกส่งกลับบนทบุรี ปทุมธานี และนครสวรรค์ ให้นั่งบนรถโดยสารติดกัน ไม่มีการเว้นระยะห่าง ทั้งที่ก่อนถึงชายแดนหมารรถแยกมาส่วนตัว แต่อาจต้องมาเสี่ยงติดเชื้อที่เมืองไทย ด้านปลัดจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงว่า วันที่ 2 เม.ย. มีคนไทยข้ามมาเกือบ 400 คน ทำให้ส่งภูมิลำเนาไม่ทัน จึงให้พักในห้องพัก 8 ห้อง พักได้ 45 เตียง แต่มีคนพักเพียง 34 คน ได้จัดให้นอนเตียงเว้นเตียง ห่างกันเกือบ 2 เมตร ภาพที่เผยแพร่เป็นภาพอยู่ในระหว่างจัดระเบียบให้เข้าพัก

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-เสนอข่าว นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นเรื่องการกักตัวในสถานที่ที่กำหนด ดังนี้ 1.ก่อนเข้าพักในห้องที่กำหนด ควรคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว หากพบบุคคลต้องสงสัย ควรแยกออกมาตรวจหาเชื้อโดยวิธีตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสแบบเข้มข้น หากผลตรวจเป็นบวกจะได้นำไปรักษาต่อได้ทันที 2.ควรให้พักห้องละ 1 คน เว้นแต่เป็นบุคคลใกล้ชิดกัน

3.การขอรับบริจาคพลาสมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (nationtv, ผู้จัดการ, แนวหน้า, มติชน)

-เสนอข่าว โฆษก ศบค. กล่าวถึงการขอรับบริจาคพลาสมาในกลุ่มผู้ป่วยที่หายแล้ว ว่า โควิด-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ยังไม่มียารักษาโดยตรง การใช้พลาสมาซึ่งเป็นสารประกอบในเลือดของผู้ป่วยที่หายแล้วจะมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งจากการทดสอบบางรายรักษาสำเร็จ แต่บางรายต้องใช้การรักษาอื่นประกอบด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์แนวหน้า ,มติชน

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การใช้พลาสมาเป็นหลักการใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ที่รักษาหายแล้วมาทดลองรักษาผู้ป่วย ซึ่งประเทศจีนได้ใช้วิธีการนี้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันผลการรักษา ทั้งนี้ ในสภาวะที่ยังไม่มียาใดที่จะรักษาโรคโควิด-19 ได้ การรักษาอื่นที่มีความเป็นไปได้ก็น่าลองทั้งหมด

4.ชาวบ้านไม่ยินยอมให้ใช้สถานที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ มติชน

-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร กว่า 100 คน คัดค้านการนำกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากักตัว ณ บ้านพักศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เกาะเสือ) โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือชี้แจงให้ทราบมาก่อน และบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชน มีทางเข้าออกหลายทางเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบ และมีข้อสรุปจะไม่นำกลุ่มเสี่ยงมากักตัวที่บ้านพักศูนย์ดังกล่าว แต่ให้แต่ละอำเภอจัดหาสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงแทน และถ้าไม่ใช่คนกำแพงเพชรก็จะให้จัดหาสถานที่กลางกักตัวแทน ล่าสุด นายมนัส เดชศรี อายุ 67 ปี เจ้าของซูตริร์รีสอร์ท เสนอให้ซูตริร์รีสอร์ทเป็นสถานที่กักตัว แม้ว่า จ.กำแพงเพชรยังไม่มีผู้ป่วยยืนยันแม้แต่รายเดียว

5.พบเชื้อในอุจจาระ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เสนอข่าว รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยแพร่ข้อมูลว่า Yifei C และคณะ รายงานผลการศึกษาในผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 42 คน พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดตรวจพบเชื้อในอุจจาระ หลังจากรักษาหายจนตรวจไม่พบเชื้อในสิ่งคัดหลั่งจากคอและโพรงจมูกแล้ว ผู้ป่วยที่เคยตรวจเชื้อเจอในอุจจาระยังสามารถตรวจพบเชื้อในอุจจาระได้กว่า 60% และตรวจเจอยาวนานเฉลี่ย 7 วัน ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อจากอุจจาระด้วย

6. นำยามาเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว ผวจ.พิจิตร สั่งให้ สสจ.พิจิตรตรวจสอบกรณีผู้หวังดีแจกยามาเชื้อในขวดน้ำดื่ม และออกหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลเมืองพิจิตรให้ประกาศเสียงตามสาย หรือแจ้งเตือนทำความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่จะนำยามาเชื้อไปแจกต้องผ่านการคัดกรองจากสาธารณสุขก่อน

7.ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ชี้แจง นักท่องเที่ยวฮังการีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 แต่ไม่ให้ข้อมูล ทำให้ต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ 112 คน สัมผัสความเสี่ยงต่ำ 8 คนสัมผัสความเสี่ยงสูง 104 คน โดยใน 104 คนได้รับการตรวจแล้ว 94 คน ผลเป็นลบ

8.จนท.สาธารณสุขเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด มติชน ช่องวัน sanook กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว เพจ PR.Thailand โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อสม. คือ นางทองใส เศรษฐสูงเนิน อสม.บ้านเนินมะเกลือ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มาปฏิบัติหน้าที่ด่านโควิดบ้านเนินมะเกลือ เมื่อ 4 เม.ย. 2563 มีอาการปวดศีรษะรุนแรง นำส่งรพ.วังทอง และส่งต่อไปรพ.พุทธชินราช มีอาการเลือดออกในสมองและเสียชีวิต ด้านผู้ว่าฯ พิษณุโลก สั่งการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการ และยกย่องให้เป็นฮีโร่ของ จ.พิษณุโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Smile yim yim ประกาศขอรับบริจาคเลือดเพื่อนำไปช่วย น.ส.มนิสรา ใจบุญ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยสมเด็จย่าตลยธรรม รพ.เชียงใหม่ประชาชนเคราะห์ ที่หมดสติระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาในช่วงบ่ายได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งว่า น.ส.มนิสรา

ประเด็นข่าว

เสียชีวิตแล้ว และเลือดที่ขอรับบริจาคมาก่อนหน้านั้นจะนำไปช่วยเหลือในการรักษาให้กับผู้ป่วยรายอื่น ด้าน นายธนพนธ์ หลวงแก้ว อายุ 41 ปี สามี่ เปิดเผยว่า ภรรยาป่วยเป็นโรคคลื่นหัวใจรั่วมาหลายปี ช่วงนี้ทำงานหนักเพราะมีสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด ระยะเวลาเห็นภรรยามีอาการเหนื่อย แต่ยังต้องไปทำงานเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, thebankokinsight, ไอเอ็นเอ็น, thestandard, nationtv.)

-เสนอข่าว นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า มีการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข 3 คน ที่รพ.เชียงใหม่ประชาชนเคราะห์ รพ.ลำพูน และอสม.จังหวัดพิษณุโลก เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ทั่วโลกเกิดการระบาด มีความขาดแคลนอุปกรณ์ และภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สธ.จะให้การเยียวยาผู้สูญเสียและครอบครัวอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณที่ทุกคนทำงานอย่างหนัก ไม่ย่อท้อ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ และขอบคุณครอบครัวบุคลากรทุกคนที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขอย่างเต็มที่

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีมีรายงานบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต 3 ราย ส่วนหนึ่งเพราะมีโรคประจำตัวและทำงานหนัก ซึ่งต้องยอมรับว่าภาระงานควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 มีมากขึ้นในขณะที่บุคลากรของมีจำนวนเท่าเดิม โดยพยายามลดภาระงานอื่นๆ ที่รอได้ไปก่อน อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรับเกลี้ยกำลังคนทำงานให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaiPBS

-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ยืนยัน พยาบาล รพ.เชียงใหม่ประชาชนเคราะห์ ไม่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ทุกคน

9.การปฏิเสธกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว ผศ.(พิเศษ) นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า หากกลับมาจากต่างประเทศแม้ไม่มีความผิดปกติก็ควรกักตัวอย่างเคร่งครัด 14 วัน เนื่องจากมีคุณป้าคนหนึ่ง ติดเชื้อโควิดจากลูกสาวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ วันที่มาตรวจมีอาการคล้ายเป็นหวัด เอกซเรย์ปอดยังปกติ วันถัดมาอาการปอดอักเสบชัดเจน คนไข้หายใจเหนื่อยจนระบบหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในห้องไอซียู

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เสนอข่าว นายเชาว์ มีฆวด อติตรองโฆษก พรรคปชป. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ปัญหาการปฏิเสธกักตัวของคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จนเกิดความวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิ สะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐที่ยังมีช่องโหว่ และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เคร่งครัด และก่อนหน้านี้ มีข่าวว่า นายณัฐชาน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ เข้าจ.สงขลา แต่ไม่กักตัวและยังลงพื้นที่พบชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีกรณีนายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เดินทางกลับจ.กระบี่ วันที่ 4 เม.ย. แล้วลงพื้นที่ทันที โดยไม่มีการกักตัว 14 วันเช่นกัน ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แต่กลับไม่ดำเนินการใดๆ หากยังไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่านายอนุทินละเมิดกฎหมาย

10.ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thestandard)

-เสนอข่าว คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เสนอตรวจโควิด-19ฟรี แนะนำเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด ขอนายกฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานรัฐบาลให้เร็ว มั่นใจหากกำหนดนโยบายถูกและสนับสนุนการทำงานของแพทย์ จะคุมการระบาดได้

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น, แนวหน้า, TNN, kapook)

-อุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เดินทางกลับจาก กทม. ด้านผู้ว่าฯ ลงนามปิดด่านถาวรช่องเม็กเด็ดขาด หลังผ่อนผันแรงงานลาวกลับบ้าน

-ปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นรายที่ 5 เพศหญิง อายุ 22 ปี ทำงานที่ผับในกรุงเทพฯ

-ภูเก็ต พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 ราย 3 ใน 4 ราย เป็นกลุ่มผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า ส่วนอีก 1 ราย มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณชอยบางลา

-ประจวบคีรีขันธ์ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 17 ราย ตายเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 2 ราย

-สระแก้ว พบติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 9 รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 10 ราย

-ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย ตาย 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 72 ราย โดย 13 รายยังไม่ทราบสาเหตุติดเชื้อที่แน่ชัด

ประเด็นข่าว

- เกาหลีใต้ รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 47 คน ถือเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขต่ำกว่า 50 คน ตั้งแต่การแพร่ระบาดเริ่มขึ้นเมื่อก.พ.
- กัมพูชา ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา
- อินเดีย รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 109 คน ส่วนผู้ป่วยสะสมเกิน 4,000 คน
- อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า แพทย์ 18 คนเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รัฐบาลออกคำสั่งให้พลเรือนสวมหน้ากากผ้า ขณะอยู่นอกบ้าน เนื่องจากพบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการของโรคเป็นจำนวนมาก
- จีน ห่วงกลุ่มผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการเพิ่มขึ้น และเตรียมปลดล็อกเมืองอุฮั่น 8 เม.ย.
- สหรัฐฯ รัฐนิวยอร์ก พบเชื้อไวรัสโควิด-19 4 ปี ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากมีอาการไอแห้ง ๆ และหายใจไม่สะดวก นอกจากนี้ยังมีเชื้อไวรัสอื่นอีก 3 ตัวและเชื้อแอฟริกาอีก 3 ตัว มีอาการไอแห้ง ๆ เช่นเดียวกัน
- มาเลเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 131 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 3,739 ราย มากที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- อิตาลีและฝรั่งเศส ยอดผู้เสียชีวิตลดลงมาก โดยฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิต 357 ราย ส่วนอิตาลี มีผู้เสียชีวิต 525 ราย ถือว่าต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์
- ม.จอห์น ฮอปกินส์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,288,372 ราย มีผู้เสียชีวิต 70,482 ราย และรักษาหายแล้ว 270,249 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 337,933 ราย เสียชีวิต 9,653 ราย รองลงมาคือ สเปน ผู้ป่วยสะสม 135,032 ราย เสียชีวิต 13,055 ราย อิตาลี ผู้ป่วยสะสม 128,948 ราย แต่ผู้เสียชีวิตมากที่สุด 15,887 ราย โดยอิตาลีมีผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นกว่า 11,000 คน หรือร้อยละ 10 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด และเสียชีวิตแล้ว 73 คน เยอรมนี ผู้ป่วยสะสม 100,132 ราย เสียชีวิต 1,584 ราย และฝรั่งเศส ผู้ป่วยสะสม 93,780 ราย เสียชีวิต 8,093 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ค้นปากอยากเล่า

- กล่าวถึงร.มว.สธ.ที่ต้องบริหารงานในภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ที่ผ่านมามีการแสดงออกสื่อสารไม่เข้าตาหลายคน แต่มาจากความกดดันจากการทำงาน หลังจากออกมาขอโทษทีมแพทย์และบุคลากรสธ. และยอมรับว่าตนเองต้องปรับปรุง ต้องทำงานหนักกว่าเดิมและแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งต่อมาได้เสนอกรม.ขอบรรจุข้าราชการ 45,684 ตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร โดยเขียนสาระสำคัญด้วยลายมือตัวเองก่อนเสนอกรม.เห็นชอบให้หลักการวันที่ 3 เม.ย. ระบุว่า "ในฐานะแม่ทัพจะยอมให้กำลังหลักของเราต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้อย่างเด็ดขาด และต้องมีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อมีพลังเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ให้ได้" ซึ่งกรม.จะเห็นชอบอย่างเป็นทางการ 7 เม.ย.นี้ ทำให้ร.มว.สธ.พลิกเกมกลับมาชนะใจชาว สธ. และรัฐบาลยังได้แต้มอีกด้วย

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

- เสนอแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของสธ. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ไม่มีอาการ มีราว 20% ต้องรับไว้สังเกตอาการในรพ. 2-7 วัน หากไม่มีอาการจะส่ง Hospital จนครบ 14 วันนับจากตรวจพบเชื้อ เมื่อกลับบ้าน สามารถไปทำงานได้แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกไปนอกบ้าน แยกตัวเองจากบุคคลอื่น อยู่ห่าง 2 เมตร แยกห้องทำงาน ไม่กินอาหารร่วมกัน จนครบ 1 เดือน กลุ่มที่ 2 อาการไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัด ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง จะรักษาตามอาการหรือพิจารณาให้ยารักษาไวรัสในรพ. 2-7 วัน จากนั้นส่งเข้าสังเกตอาการต่อใน Hospital จนครบ 14 วันนับจากมีอาการ และเมื่อกลับบ้านจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 อาการไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัด ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง ให้ยารักษาไวรัสในรพ.และติดตามภาพถ่ายรังสีปอด หากปกติ จะส่งเข้าสังเกตอาการต่อใน Hospital จนครบอย่างน้อย 14 วันนับจากมีอาการ และเมื่อหายกลับบ้านจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มที่ 4 ปอดอักเสบไม่รุนแรง มีราว 12% ให้ยารักษาไวรัสในรพ. และปอดอักเสบรุนแรง พบราว 3% ให้ยารักษาไวรัสในห้องไอซียู

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5

- เสนอว่า เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 ที่มีโลโก้สำนักนายกรัฐมนตรี นำเสนอข้อมูลแปลก ๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพจปลอมหรือไม่ เช่น คำถามว่า นักข่าวออกไปทำงานช่วงเคอร์ฟิวส์ได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ได้ ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริง เนื่องจากวันแรกมีการเชิญไปทำข่าวตั้งด่านถึงเที่ยงคืน อีกคำถาม รดส่งอาหารเดลิเวอรี่หลัง 4 ทุ่มได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ เพราะอยู่ในข่ายรถขนส่งสินค้าและอาหาร แต่แกร็บวิงตอน 4 ทุ่มครึ่ง ถูกจับขึ้นโรงพัก ถ้าเป็นเพจของรัฐบาลก็ควรจะต้องแม่นยำในข้อกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดคนเขียน

- เสนอว่า เห็นใจนายกฯ ที่มีความตั้งใจจริงในการสกัดเชื้อโควิด-19 แต่กลไกต่าง ๆ ยังไม่สนองตอบรัฐบาลมากเท่าที่ควร แม้จะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศบังคับใช้เคอร์ฟิว เหตุการณ์คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไม่ยอมให้ความร่วมมือเป็นตัวอย่าง แม้ว่าในที่สุดคนกลุ่มนี้จะเดินทางมารายงานตัวและเข้าสู่กระบวนการกักตัว แต่การตรวจสอบความผิดพลาดและความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมายต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งต้องชื่นชมก.ลาโหม ที่เรียกกำลังพลที่เกี่ยวข้องกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ทันที และสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งด่วน ส่วนคลิปปายทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ อ้างผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้ ก็ต้องไป

ประเด็นข่าว

สอบสวนว่าผู้ใหญ่ท่านไหนที่อนุญาต

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-เสนอว่า รัฐบาลตัดสินใจยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการประกาศเคอร์ฟิว ช่วง 22.00 - 04.00 น. ขณะเดียวกันสั่งการให้ก.การต่างประเทศชะลอคนต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง เนื่องจากผู้ติดเชื้อใน กทม.และนนทบุรี มีแนวโน้มลดลง ส่วนต่างจังหวัดมีตัวเลขเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการนำเสนอความเห็นจากทั้งอาจารย์แพทย์ นักกิจกรรมทางการเมือง ที่ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากไม่สามารถสกัดการเดินทางและกิจกรรมสังสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ หวังว่ามาตรการนี้จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5

-เสนอว่า จุดเด่นของเครื่อง cobas 6800 สามารถตรวจวิเคราะห์ 96 ตัวอย่างได้ภายใน 3.30 ชม. หรือวันละ 1,440 ตัวอย่าง หากตรวจเชื้อโควิด-19 ได้รวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาคอขวด รัฐบาลควรเปิดบริการให้ประชาชนที่สงสัยไปตรวจฟรี จะช่วยคัดกรองหาผู้ติดเชื้อได้อีกทาง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ สก๊อปหน้า 1

-ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า

-กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการตรวจไวรัสโคโรนาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ต่อสู้กับไวรัส ถ้ารัฐบาลไม่มีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ หรือมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออยู่แต่สั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รพ.จุฬาฯ รพ.รามาฯ และรพ.ศิริราช รวมถึงสถาบันบำราศนราดูร เพราะกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตราย จึงมีคำสั่งจาก อย. ห้ามรับตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถ้ากลัวว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายจากการติดเชื้อก็ควรซื้อเครื่องมือป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่ทันสมัยเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียห้ามส่งออกยารักษามาลาเรีย “ไฮดรอกซีคลอโรควิน” และสูตรยาทั้งหมดที่ผู้นำสหรัฐแนะนำเป็นทางเลือกต้านการระบาดของโรคโควิด-19 โดยผลการศึกษาโดยทีมนักวิจัยฝรั่งเศส บ่งชี้ว่า สูตรการรักษาที่เป็นส่วนผสมระหว่างยาไฮดรอกซีคลอโรควิน กับยาอะซิโทรมัยซิน มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ป่วย 80 รายมีอาการดีขึ้นและหายจากเชื้อไวรัสภายใน 6 วัน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-กล่าวว่า ความสับสนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาโควิด-19 สาเหตุสำคัญคือ “ปัญหาการสื่อสาร” เนื่องจากมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างพูด และพูดต่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว

-นำเสนอประวัติ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน กกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุดตรวจโควิด-19 อย่างง่าย (Rapid test)

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-กล่าวว่า นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงการตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ 3 แบบ คือ ตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR, เพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส และตรวจหา Antigen เชื้อไวรัส ซึ่งปัจจุบัน WHO แนะนำวิธีแรกเนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 3-5 ชม. และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อยๆ ในรูปแบบของสารพันธุกรรมทั้งเชื้อเป็นเชื้อตาย สารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนล่าง ส่วนการตรวจภูมิคุ้มกัน (IgM/IgG) ด้วยชุดทดสอบ Rapid Test ทราบผลใน 15 นาที จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน อย.อนุญาตใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้น ประชาชนอย่าซื้อมาตรวจเอง เพราะมีความยุ่งยากในการแปรผลและต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-วิเคราะห์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบว่า ในเขต กทม. และต่างจังหวัด ติดเชื้อจากการอยู่รวมบ้านกัน คนในบ้านแสดงความรัก กอด หอม ไกล่ลัด ดังนั้นต้องเว้นระยะห่าง แสดงความรักอย่างอื่นแทน เช่น ส่งผ่านไลน์ กลับถึงบ้านควรอาบน้ำ สระผม สำหรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศต้องช่วยกันทำตามมาตรการป้องกันคนอื่นๆ ในประเทศติดเชื้อ ส่วนผู้ป่วยรายวัน ต้องมีมาตรการ โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอมากที่สุดในบ้านคือเด็กและผู้สูงอายุ ห้ามไกล่ลัดเด็ดขาด

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา คอลัมน์ คุณภาพชีวิต

-กล่าวว่า หน้ากาก N95 ปกติมักใช้เพียงครั้งเดียว แต่เมื่อถึงภาวะขาดแคลน การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) จึงเป็นทางเลือก มีการศึกษาเรื่องการฆ่าเชื้อบนหน้ากากเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ คือ การอบความร้อน และการฉายรังสียูวี

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอสภุภ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ให้คณะแพทย์และพยาบาล รพ.ศิริ

ประเด็นข่าว

ราช และกลุ่มผู้แทนแพทย์พยาบาล เพื่อกระจายให้แก่แพทย์พยาบาลในรพ.ต่างๆ ทั่วประเทศที่ขาดแคลน ณ ตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เฝ้ารับเสด็จ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-เสนอบทความ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผอ.ศูนย์จิตรักีร์กรุงเทพ รพ.กรุงเทพ ให้ข้อมูลวิธีการรับมือโควิด-19 คือ 1.ไม่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ประคับประคองอารมณ์ให้ผ่านสถานการณ์ไปให้ได้ในแต่ละวัน รักษาตัวให้ดื้อยาให้ติดเชื้อ 2.ติดตามข่าวสารเท่าที่จำเป็น เลือกรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ลดการเสพโซเซียลมีเดีย ระวังข่าวปลอม 3.ปฏิบัติตามคำแนะนำจากสธ.อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ 4.ตรวจสอบอาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 5.ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติและมีคุณค่า เช่น ทำอาหารง่ายๆ นอนให้ปกติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส และภาวะซึมเศร้า หากิจกรรมทำอย่าให้ว่าง ออกกำลังกายสมอง เป็นต้น 6.ฝึกปรับทัศนคติ อย่าตระหนกอย่างกังวลจนเกินไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

